

สรุปรวมและสาระสำคัญของการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการและเลขานุการ (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ ของนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และ ๒) การครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๐ รูป/คน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่จะได้รับการแต่งตั้ง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑

มติที่ประชุม รับทราบผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) สรุปได้ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ของกระทรวง จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้แก่ ๑) จำนวนบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๒) จำนวนหน่วยงานที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๓) จำนวนหน่วยงานที่ให้ความสำคัญสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ๔) จำนวนบุคลากรและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ มากกว่าร้อยละ ๑๐ สำหรับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น กระทรวง จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน

๒. แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในปี ๒๕๖๒ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรโดยนำตัวชี้วัดในการประเมินองค์กรคุณธรรม ๙ ขั้นตอน มาเป็นแนวทางปฏิบัติ

๓. บูรณาการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้นำหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ตามมาตรา ๑๔ มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

๓.๒ รายงานผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดย คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดอยู่ระหว่างทบทวนผลการประเมินตนเองตามคู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม และเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและจังหวัดเพื่อตรวจสอบข้อมูล และรายงานผลที่ได้ไปยังกรมการศาสนา ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓.๓ รายงานผลการบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

มติที่ประชุม รับทราบผลการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

๓.๔ รายงานผลการขยายผลวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรม (พี่สอนน้อง)
โดยคณะกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรม
(พี่สอนน้อง) ซึ่งมีการขยายผลสู่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผ่านกิจกรรมละครเวที “รวมใจวัยฝัน
รังสรรค์คุณธรรม” เพื่อนำเข้าสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการพื้นฐานของคุณธรรม สอดแทรกคุณธรรม
“วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา” สามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าการใดพึงกระทำหรือพึงละเว้น

๓.๕ รายงานความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม
๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้สนับสนุน
งบประมาณ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๓.๖ การเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดย ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” มีกำหนดจัดระหว่างวันที่
๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และมอบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
พิจารณาปรับแนวคิดการจัดงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างคำว่า ๑๐ ทศวรรษ
กับการจัดงานครั้งที่ ๑๐ เนื่องจากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมีการจัดงานมานานมากกว่า ๑๐ ปี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ของคณะกรรมการกำกับติดตามการ
ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกคณะกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย นับตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เนื่องจากคณะกรรมการต่าง ๆ
อีกจำนวน ๔ คณะ ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละคณะ
และรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอย่างครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ มอบฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงองค์ประกอบตัวบุคคลในคณะกรรมการ
ต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมและจัดทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในรัฐบาลใหม่

๔.๒ รายงานการศึกษา “การเสนอให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสมาธิโลก”

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบกระทรวงวัฒนธรรมนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ไปศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่าย และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี